



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง
ระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.วัฒนา พิกเผือก	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๓๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๓๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางนิภา นาคศรี	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๖๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๖๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๓	น.ส.ดาว หลวงหนุ่ม	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๘)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๔	นางทิพาพร วังแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๖๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๖๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๕	น.ส.เสาวภาคย์ แจ้จกุล	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์
๖	น.ส.สุภาณี จำประยูร	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์
๗	น.ส.กนกพร ตันติเดชามงคล	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์
๘	น.ส.วันเพ็ญ ฉัตรชัยเรืองศรี	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๖)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายสามารถ ตันอริยกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

คุณสมบัติของบุคคลที่ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววันเพ็ญ ฉัตรชัยเรืองศรี

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗วช. ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๗ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๓๗ ถึง วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ เป็นเวลา ๙ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๔๕ ถึง วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๗ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๓๗ ถึง วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๔)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๐๔๖๘๑๒</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนน ร้อยละ ๘๙</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาววันเพ็ญ ฉัตรชัยเรืองศรี

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพ ๗ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ.๑๕๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ๖ว (ด้านการพยาบาล) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล

เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน(ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทยอายุ ๕๖ ปี HN๓๑๖๓/๕๓ AN๑๕๕๗/๕๓ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ จากการซักประวัติ ๒ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลผู้ป่วยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ร้าวไปไหล่ซ้าย เหงื่อออกมาก ใจสั่น มาพบแพทย์

แรกแรกที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเวลา ๑๘.๕๐ น. ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ระดับความปวด ๘ คะแนน กระสับกระส่าย ปลายมือปลายเท้าเย็นและซีด เหงื่อออก ตัวเย็น อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๖/๘๐ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว ๙๕ เปอร์เซ็นต์ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบการเปลี่ยนแปลงของคลื่น ST segment ยกขึ้น ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ให้ออกซิเจนทางท่อสอดจมูกอัตราการไหล ๕ ลิตรต่อนาที ให้ยามอร์ฟิน ๓ มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำ ไนโตรกลีเซอริน ๕ มิลลิกรัมจำนวน ๑ เม็ดต่อมใต้ลิ้น แอสไพริน ๕ มิลลิกรัมจำนวน ๑ เม็ดเคี้ยวทันทีและคลอพิโดเกรล ๗๕ มิลลิกรัมจำนวน ๔ เม็ดรับประทานทันที ย้ายผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม

แรกแรกที่หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีอาการแน่นหน้าอก ระดับความปวด ๗ คะแนนติดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแสดงคลื่น ST segment ยกขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๒ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๖/๗๘ มิลลิเมตรปรอท ส่งเลือดตรวจพบระดับเอนไซม์ของกล้ามเนื้อหัวใจมีค่าสูงผิดปกติ ได้รับการรักษาโดยการให้ยาแอสไพริน ๑๕๐ มิลลิกรัม ๕ ล้านยูนิตผสมใน ๐.๙% NSS ๑๐๐ มิลลิตรทางหลอดเลือดดำใน ๓๐ นาที ขณะผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ได้รับยาพลาซิว (Plasil) ๑๐ มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำหลังจากผู้ป่วยได้รับยาครบไม่มีอาการเจ็บหน้าอก ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจซ้ำ ST segment ลดต่ำลง ไม่พบการเต้นหัวใจผิดปกติ อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๐ ครั้งต่อนาที ผลการตรวจระดับเอนไซม์ของกล้ามเนื้อหัวใจมีค่าสูงขึ้น ปรีกษาแพทย์ระบบหัวใจและหลอดเลือดให้แคลเซียม ๔๐ มิลลิกรัม ฉีดเข้าใต้ผิวหนังทุก ๑๒ ชั่วโมง แอสไพริน ๕ มิลลิกรัมจำนวน ๑ เม็ดหลังอาหารวันละ ๑ ครั้ง คลอพิโดเกรล ๗๕ มิลลิกรัมหลังอาหารวันละ ๑ ครั้ง และยาซิมาวาสเตติน ๔๐ มิลลิกรัมจำนวน ๑ เม็ดรับประทานก่อนนอนร่วมกับให้ยาแอกติแวน ๑ มิลลิกรัม ๑ เม็ดก่อนนอนวันละ ๑ ครั้ง ผู้ป่วย

ได้รับการวางแผนทางการพยาบาลตามปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อการป้องกันดังนี้ ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอก ผู้ป่วยเกิดความไม่สุขสบายจากอาการคลื่นไส้ อาเจียน ผู้ป่วยไม่ถ่ายอุจจาระตามปกติเนื่องจากร่างกายถูกจำกัดกิจกรรม ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาละลายลิ่มเลือด ผู้ป่วยและญาติกลัวและวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย ในระหว่างที่ผู้ป่วยเข้าพักรักษาที่หออภิบาลผู้ป่วยหนักได้รับการรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาและการพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามลำดับ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แพทย์จึงย้ายไปรักษาต่อที่หออายุรกรรมชาย จนกระทั่งสามารถกลับบ้านได้ แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาทั้งหมด ๗ วัน ซึ่งแพทย์นัดมาติดตามผลการรักษาพยาบาลในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่แผนกผู้ป่วยนอก อายุรกรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติเข้าใจในการดูแลตนเองและมีทักษะในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
 ๒. เป็นการพัฒนาตนเองและหน่วยงานโดยการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในการพยาบาล ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
 ๓. เป็นผลดีต่อผู้บริการ เพื่อให้การรักษาและการพยาบาลที่ถูกต้อง ครบคลุมและปลอดภัย
๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ชื่อข้อเสนอ การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหัวใจก่อนกลับบ้าน
- วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
- วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมในการดูแลตนเองก่อนกลับบ้าน
 ๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการวางแผนการจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง
 ๓. เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจำนวนวันนอนโรงพยาบาลลดน้อยลง และลดค่าใช้จ่ายในการรักษา

เป้าหมาย

ผู้ป่วยโรคหัวใจและญาติมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับโรคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจของบุคลากรทางการพยาบาลเป็นไปในทางเดียวกัน
๒. ญาติสามารถดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจได้อย่างถูกต้อง